

Số:

Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 9 năm 2020

V/v đề xuất nội dung liên
quan đến thực hiện mục tiêu
giảm nghèo bền vững theo
Nghị quyết số 76/2014/QH13
của Quốc hội

Kính gửi: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đề nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại Công văn số 990/ĐDBQH ngày 21/9/2020 về việc đề xuất nội dung liên quan đến thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững theo Nghị quyết số 76/2014/QH13 của Quốc hội; Ban Dân tộc tỉnh đề xuất một số nội dung sau:

1. Về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 trên địa bàn vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Trong giai đoạn 2016 - 2020 việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh đã đạt nhiều kết quả quan trọng, bình quân giảm 5,25%/năm, vượt mục tiêu 1,25%. Đồng bào các dân tộc thiểu số của tỉnh đã được hỗ trợ để vươn lên thoát nghèo bền vững; hệ thống cơ sở hạ tầng về giao thông, điện, trường học... được đầu tư và cơ bản đáp ứng và phục vụ người dân trong sản xuất và sinh hoạt nhờ đó đời sống vật chất và tinh thần được nâng lên.

Bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một số nội dung như: các chính sách giảm nghèo chung còn nhiều nên còn một số hộ có tư tưởng không muốn thoát nghèo; nội dung các dự án thuộc Chương trình giảm nghèo ở vùng đồng bào DTTS và miền núi còn chông chéo như đối với Tiểu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo cùng được thực hiện ở cả 02 dự án là Chương trình 30a và Chương trình 135...

2. Về đề xuất nội dung giảm nghèo giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Ngày 19/6/2020, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 120/2020/NQ-QH14 về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Đây là chủ trương rất quan trọng thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng bào các dân tộc thiểu số của tỉnh rất quan tâm, phấn khởi và đặt niềm tin rất lớn đối với Chương trình

này; mong muốn Chương trình sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phát triển bền vững, tạo sinh kế, tăng thu nhập cho người dân, góp phần giảm nghèo bền vững cho bà con đồng bào các dân tộc thiểu số.

Tuy nhiên, hiện nay Chương trình này chưa được Chính phủ phê duyệt. Vì vậy, kính đề nghị Chính phủ sớm phê duyệt Chương trình, đề nghị các Bộ, ngành Trung ương sớm có bản chỉ đạo, hướng dẫn để các địa phương triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2021. Trong phê duyệt Chương trình cần quan tâm một số nội dung sau:

1. Việc thiết kế Chương trình là chung cho toàn quốc tuy nhiên cần tính đến tình hình thực tiễn về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của từng vùng, từng địa phương. Các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình phải dựa trên nguồn lực và phân bổ nguồn lực để thực hiện; không xây dựng các chỉ tiêu, mục tiêu không thuộc các chính sách, nội dung của Chương trình.

2. Các chính sách trong Chương trình phải quy định rõ đối tượng thụ hưởng trên cơ sở điều tra, rà soát theo các tiêu chí, phù hợp với từng vùng, miền và được phân loại theo từng nhóm để làm cơ sở thực hiện chính sách. Quy định rõ việc điều kiện hỗ trợ và chỉ thực hiện khi đối tượng được hỗ trợ đảm bảo các điều kiện theo quy định.

3. Về cơ chế thực hiện, Trung ương chỉ quy định nguyên tắc, điều kiện hỗ trợ, quy định những nội dung hỗ trợ chính và mức hỗ trợ tối đa; quy định rõ việc bố trí nguồn lực của Trung ương, tỉnh, huyện. Việc quy định chi tiết về nội dung, mức hỗ trợ giao cho địa phương quy định để phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Các thủ tục về hành chính để triển khai thực hiện Chương trình cần đơn giản hóa cho phù hợp với đội ngũ cán bộ cơ sở vùng đồng bào DTTS và miền núi.

4. Quy định phân cấp, trao quyền phải cụ thể, rõ ràng trong từng hoạt động của các cơ quan liên quan, tránh việc chồng chéo nhiệm vụ. Đẩy mạnh việc phân cấp cho chính quyền cấp huyện, xã là đơn vị trực tiếp thực hiện; cấp Trung ương, tỉnh chỉ hỗ trợ, kiểm tra, giám sát, đánh giá Chương trình.

Ban Dân tộc tỉnh kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Ban;
- Các Phòng thuộc Ban;
- Lưu: VT.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thế Nhân